



บทบาทของ “ฝ่ายค้าน” นำเสนอ สุธาติ ต้นเจริญ ขึ้นแท่น “จำเลย” การเมือง ณ เบื้องหน้า “ประชาชน”

ตลอด 3 วันของการดำเนินตามคดีขอเปิดอภิ
ปราศทั่วไปเพื่อองมติไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ไม่เพียงแต่
ชี้ชัดว่าปัญหาอันหนักหน่วงของรัฐบาลคือปัญหาว่าด้วย
“ภาพลักษณ์”

หากแต่ยังสะท้อนถึงรากที่แท้จริงภาพลักษณ์ด้วยว่า
แวดล้อมในประเด็นเกี่ยวกับความสุจริต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รัฐมนตรีใน “กลุ่ม 16” อันมี
นายสุธาติ ต้นเจริญ และ นายเนวิน ชิดชอบ เกียว
เนื่องกับเรื่องงานของการบริหารและการประพฤติกฎปฏิบัติ
อันก่อให้เกิดความสงสัยเคลงใจในเรื่องของความสุจริต
ทั้งสิ้น

ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ถูก “ต้นเจริญ” เข้าไปครอบ
ครองพื้นที่บนเกาะเสม็ดในห้วงที่ นายสุธาติ ต้นเจริญ
เป็นรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลงานกรมที่ดิน

หรือกรณีที่รัฐมนตรีและนักการเมืองใน “กลุ่ม 16”
ที่นำเอาที่ดินซึ่งมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิใบกู้เงินจาก
ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ จากนั้นก็ใช้เงินกู้เหล่านั้น
ไปครอบงำกิจการในตลาดหุ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ก่อนและ
หลังดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาล

นาสนใจเป็นอย่างยิ่งที่คำชี้แจงของ นายสุรเกียรติ์
เสถียร ไทย กรมธนารักษ์แห่งประเทศไทยเข้าไปดำเนิน
การกับธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ กลับเป็นการยืนยัน
ถ้อยคำปราชญ์ของฝ่ายค้าน

เป็นการยืนยันว่าที่ดองทำเช่นนั้นเพราะความละเอ
ทางการบริหาร

การบริหารภายในธนาคารกรุงเทพพาณิชย์
การ ซึ่งนักการเมืองใน “กลุ่ม 16” มีส่วนอย่าง
สำคัญทำให้ความละเอเหล่านั้นกลายเป็นพิษ
ขึ้นมา

พรรคประชาธิปัตย์ได้เตรียมในเรื่องการอภิ
ปราศรัฐมนตรี “กลุ่ม 16” อย่างค่อนข้างรอบ

คอบรัดกุมเป็นพิเศษ

เริ่มจากการเกริ่นนำร่องโดย นายชวน หลีกภัย
กรณีเกาะเสม็ดอยู่ในความรับผิดชอบของ นายศิริ
ศักดิ์ อ่อนละมัย และ นายสุวโรช พะลัง จากพื้นที่
ในจังหวัดชุมพรโดยตรง

กรณีเอกสารสิทธิประหลาดที่หนองคายเป็นการประ
ชาธิปไตยและรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง นายอาคม เอง
ฉ้วน กับ นายประสิทธิ์ จันทาทอง ส.ส.หนองคาย
แห่งพรรคชาติพัฒนา รวมถึง นายพินิจ จารุสมบัติ



แห่งพรรคเสรีธรรม

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รับผิดชอบกรมธนารักษ์
กรุงเทพพาณิชย์การกับพฤติการณ์ของ “กลุ่ม 16”
อย่างชนิดเน็ดๆ

ขนาดบุคคลอย่าง นายบุญชู โรจนเสถียร และ
นายสุภชัย พานิชภักดิ์ ตลอดจน นายไฉรงค์
สุวรรณศิริ และ นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ยังไม่
ได้ออกโรงเปิดโปงพฤติกรรมของ นายสุรเกียรติ์
เสถียร ไทย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ภาพของ นายสุธาติ ต้นเจริญ และ นายเนวิน
ชิดชอบ ก็เคลอะด้วยโคลนตมทางการเมืองอย่างยากจะ
ชำระล้างได้อย่างง่ายดาย

เหล่านี้ล้วนดำเนินไปตามกลยุทธ ดีทีละ
ส่วน กินทีละคำของ “ประชาธิปัตย์”

ที่ว่าเหล่านี้ล้วนดำเนินไปตามกลยุทธ ดีทีละส่วน
กินทีละคำพรรคประชาธิปัตย์เนื่องเพราะไม่ว่า

จะแตะไปในส่วนใดของรัฐบาลแทบแยกไม่ออกไปจาก
การมีส่วนร่วมของ “กลุ่ม 16”

ในกระทรวงการคลังก็มี นายเนวิน ชิดชอบ นั่ง
เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

ขณะที่บทบาทของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยต่อกรณีของธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ ก็
สัมพันธ์กับการให้สินเชื่อให้กับ “กลุ่ม 16” อย่าง
แนบแน่น

เรื่องของเกาะเสม็ดเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินและกระ
ทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยที่มี นายสุธาติ ต้นเจริญ เป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการซึ่งกำกับดูแลงานของกรมที่ดิน

จุดมุ่งหมายของการเปิดโปงโจมตี นายสุธาติ ต้น
เจริญ และ “กลุ่ม 16” ของพรรคฝ่ายค้านจึงมิได้วาง
เป้าเพื่อฟ้องร้องให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบประ
การเดียว หากประการที่สำคัญอย่างที่สุด น่าจะเป็นการ
ถามใจของนักการเมืองในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน

ถามว่าจะดำเนินถึงผลประโยชน์ของใคร ระหว่างผล
ประโยชน์ของประเทศชาติและของประชาชน หรือว่าผล
ประโยชน์ร่วมกันของรัฐบาล

เป็นคำถามในเชิงคุณธรรมและจริยธรรมทางการเมือง
เป็นความพยายามอย่างเต็มกำลังที่จะแยก นายสุ
ธาติ ต้นเจริญ และ “กลุ่ม 16” ออกจากกลุ่มเทิดไท
ออกจากพรรคชาติไทย และออกจากพรรคร่วมรัฐบาล
ด้วยกัน

แยกให้โดดเด่น แยกให้พรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันได้
มองเห็น

ความเป็นจริงก็คือ ทำให้ นายสุธาติ ต้นเจริญ
และ “กลุ่ม 16” ที่เขาได้วางตำแหน่งหัวหน้าคอกอยู่ใน
สภาพเป็นดั่ง “จำเลย”

เป็นจำเลยทางการเมือง เป็นจำเลยทางสังคม
ประเด็นอันแหลมคมที่นั่นสนอกก็เพื่อให้ “รัฐบาล”
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อ “ประชาชน”